
Gweledigaeth: 

• Rydym wedi clywed am weledigaeth “Well North Wales” – fedrwch egluro beth yw’r 
weledigaeth ac sut y bydd Gwynedd yn elwa o hyn? 

 

• Beth yw gweledigaeth BIPBC ynghylch ysbytai bach – beth fydd rôl ysbytai bach cymunedol 
i’r dyfodol yn eich barn? 

 
Doctoriaid a gwasanaethau dyddiol eraill (sydd ddim yn wasanaethau brys): 

• Beth mae’r Bwrdd Iechyd am ei wneud er mwyn galluogi cleifion i weld doctoriaid lleol yn 
fwy rhwydd ac felly osgoi i unigolion fynd i A&E i gael cymorth? 

 

• Beth yw dyfodol y gwasanaethau mân anafiadau ym marn y Bwrdd Iechyd, gan gofio’r cyd-
destun y gall hyn osgoi i unigolion fynd i A&E gael cymorth a chreu pwysau ar ysbytai? 

 
Fferyllfeydd a deintfeydd  

• Pam bod hi’n cymryd mwy o amser i agor rhai fferyllfeydd newydd? Mae enghreifftiau o 
gymunedau newydd yn cael fferyllfa newydd mewn ychydig fisoedd ond eraill yn gorfod 
disgwyl bron i flwyddyn. 

• Pam ei bod hi yn anodd i gael deintyddion gwasanaeth iechyd mewn ardaloedd gwledig fel 
Meirionydd? Beth ydych chi’n ei wneud er mwyn ceisio datrys y sefyllfa?  

 
Ambiwlans: 

• Datganwyd sefyllfa o argyfwng gan y gwasanaeth ambiwlans dros y Nadolig.  Beth mae’r 
Bwrdd Iechyd yn ei wneud i leihau’r amseroedd disgwyl y tu allan i ysbytai? 

 

• Ydi colli pencadlys Ambiwlans Awyr Caernarfon am gael effaith negyddol ar Ysbyty 
Gwynedd? 

 
Canoli gwasanaethau 
A oes bwriad i symud mwy o wasanaethau neu adrannau arbenigol o Ysbyty Gwynedd i ysbytai 
mewn ardaloedd mwy trefol?    
 
Gwasanaeth fasciwlar: 

• Yn sgil y newid i ddarpariaeth gwasanaeth fasciwlar oedd yn cael ei leoli yn Ysbyty Gwynedd 
rhai blynyddoedd yn ôl, a bellach i fod wedi ei ganoli yn Ysbyty Glan Clwyd, rydym ar ddeall 
fod nifer fawr o gleifion yn cael eu trosglwyddo i Stoke a Lerpwl am driniaeth.  Beth yw 
strategaeth hir dymor y Bwrdd iechyd ar gyfer y gwasanaeth fasciwlar a chadw pobl yn lleol 
(gan osgoi teithio pell i bobl ee o Aberdaron) 

 
Iechyd Meddwl: 

• Daeth y gwasanaeth integredig iechyd meddwl rhwng Cyngor Gwynedd a’r bwrdd iechyd i 
ben.  Fedrwch esbonio beth yw’r ddarpariaeth newydd gan y Bwrdd iechyd, ac a yw’n well 
neu’n waeth na’r gwasanaeth blaenorol?  Sut mae’ o’n cael ei fonitro a beth yw barn 
defnyddwyr gwasanaeth am y gwasanaeth? 
 

• Oes gan y Bwrdd Iechyd fwriad i gynyddu capasiti gwlâu Iechyd Meddwl  i atal cynifer o 
unigolion orfod mynd i ysbytai ar draws Lloegr?  
 

• A oes cynlluniau i gynyddu’r nifer o feddygon adran/section.12 er mwyn hwyluso cwblhau 
asesiadau o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl yn amserol?  
 



• Oes bwriad i gynyddu y nifer o staff o fewn y Timau Iechyd Meddwl Cymunedol er mwyn 
cyfarch y rhestrau aros? 

 
Gwasanaethau canolraddol ataliol 

• Oes sylw yn cael ei roi i’r diffyg therapyddion galwedigaethol a ffisiotherapyddion 
cymunedol ar gyfer gwasanaethau canolraddol ataliol ar draws Gwynedd? 

 
Gofal Iechyd Parhaus  

• Mae Gofal Iechyd Parhaus yn wasanaeth iechyd pwysig iawn i gefnogi unigolion sydd ag 
anghenion gofal iechyd dwys a’u teuluoedd. Pam fod y broses Gofal Iechyd Parhaus mor 
gymhleth a hirwyntog, a panel ‘sicrwydd ansawdd’  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 
Cadwaladr  yn gwrthod argymhellion tîm amlddisgyblaethol  proffesiynol mor aml (MDT) ? 
Golyga hyn bod amgylchiadau rhai pobl wedi newid cyn cael penderfyniadau a bod perygl i 
hyn arwain at sefyllfaoedd lle nad ydi unigolion yn cael y gefnogaeth iechyd arbenigol sydd ei 
angen arnynt. 

 
Gwella systemau a chyfathrebu 

• A oes gwir werthfawrogiad o’r cyfraniad all cysoni sustemau data a chyfathrebu rhwng 
Iechyd a Gofal ei wneud i effeithiolrwydd y system gyfan? Beth yw bwriadau y Bwrdd Iechyd 
o ran blaenoriaethu hyn?  

 
 


